

คู่มือ 5: แสวงหาความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย

ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกทำทารุณกรรม คุกคาม หรือ สะกดรอยผ่านทางเทคโนโลยี นี่เป็นเรื่องที่น่าสยดสยองและไม่ปลอดภัย และไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

คุณสามารถแสวงหาความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ถ้าคุณถูกบุคคลอื่นใช้เทคโนโลยีทำทารุณกรรม คุกคาม หรือ ทำให้คุณหวาดกลัว

แสวงหาความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ถ้ามีใครกำลังใช้เทคโนโลยีทำทารุณกรรม คุกคาม หรือ ทำให้คุณหวาดกลัว มีกฎหมายคุ้มครองคุณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

เนื่องจากสถานการณ์แต่ละสถานการณ์แตกต่างกันไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องพึ่งความช่วยเหลือด้านกฎหมาย คู่มือนี้มีไว้เป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย แต่เป็นเพียงการเสนอข้อแนะนำทั่วไป ไปสำหรับคุณนำไปพิจารณาเท่านั้น

การทำทารุณกรรมผ่านทางเทคโนโลยีผิดกฎหมายใหม่?

การทำทารุณกรรมผ่านทางเทคโนโลยีรวมถึงความประพฤติที่น่าประหลาดใจ และความประพฤติเหล่านี้เป็นอันมากถูกถือว่าเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย และเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ตำรวจทราบ

ออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้:

- การสะกดรอยตาม
- การส่งข้อความคุกคามทางอีเมล เทกซ์ หรือ เมสเสจ
- การติดตั้งสปายแวร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การรังควาน
- การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
- การแชร์ภาพถ่ายที่ใกล้ชิด

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายออสเตรเลียของแต่ละรัฐและมณฑล (เป็นภาษาอังกฤษ) อยู่ใน [SmartSafe smartsafe.org.au/legal-guides](https://smartsafe.org.au/legal-guides).



การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

การสะกดรอยตาม การรังควาน หรือการคุกคามถือเป็นอาชญากรรมในทุกรัฐและมณฑลของออสเตรเลีย การบันทึกและเก็บหลักฐานของการทำทารุณกรรมจะช่วยให้พิสูจน์ว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น ถ้าเป็นการปลอดภัยที่จะทำเช่นนี้ได้ ควรเก็บรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ไว้ด้วยวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ

เรื่องที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของตัวเอง ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

หลักฐานเกี่ยวกับการทำทารุณกรรมผ่านทางเทคโนโลยีอาจรวมถึง:

- สกรีนช็อต
- ข้อความที่เซฟไว้ในวอยซ์เมล
- อีเมลที่พิมพ์ออกมาและการส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคม
- หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสมุดหรือในบันทึกประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่ในเว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ esafety.gov.au/women/take-control/esafety-planning/collecting-evidence.

คุณจะขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้จากที่ใด?

ทนายความหรือบริการด้านกฎหมายสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกด้านกฎหมายแก่คุณได้ รวมถึงวิธีการยื่นคำร้องขอคำสั่งคุ้มครอง ถ้าจำเป็น เขาสามารถช่วยคุณพูดกับตำรวจได้

บริการกฎหมายของสตรีในแต่ละรัฐและมณฑลให้คำแนะนำฟรีและสงวนเป็นความลับแก่สตรีที่ประสบกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในบางรัฐและบางมณฑลอาจมีบริการด้านกฎหมายเป็นพิเศษสำหรับสตรีที่ประสบการใช้กำลังรุนแรง ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ wlsa.org.au.

1800RESPECT จัดทำ (เป็นภาษาอังกฤษ) รายการเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือและความรู้ด้านกฎหมายในแต่ละรัฐและมณฑล 1800respect.org.au/help-and-support/violence-and-the-law.

การได้รับคำสั่งคุ้มครอง

คุณอาจจำเป็นต้องได้รับคำสั่งคุ้มครองหากมีการใช้เทคโนโลยีทำทารุณกรรม ควบคุม หรือทำให้คุณหวาดกลัว คุณหรือตำรวจอาจขอคำสั่งนี้แทนคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ทำทารุณกรรมต่อคุณกระทำสิ่งบางอย่าง เช่น เข้าใกล้คุณ ติดต่อคุณ หรือ คอยเฝ้าว่าคุณอยู่ที่ใดและกำลังทำอะไร เป็นต้น

โปรดติดต่อกับตำรวจในท้องที่ที่คุณพำนักอยู่เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงหรือเพื่อขอคำสั่งคุ้มครอง ทนายความหรือบริการกฎหมายแห่งหนึ่งแห่งใดสามารถช่วยคุณได้ในการยื่นคำร้องขอคำสั่งนี้ถ้าคุณจำเป็นต้องมี คำสั่งคุ้มครองนี้มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปในแต่ละรัฐและมณฑล ทนายความของคุณหรือตำรวจสามารถให้คำแนะนำวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้

การฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองถือเป็นอาชญากรรม ในทันทีที่คุณได้รับคำสั่งคุ้มครอง หากมีการฝ่าฝืน คุณต้องแจ้งให้ตำรวจทราบทันที คุณต้องจดบันทึกเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นที่คุณคิดว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครอง เพราะบันทึกของคุณสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานได้

ขอความช่วยเหลือ

โปรดพึงระลึกว่า! การใช้ความรุนแรงผ่านทางเทคโนโลยีไม่เป็นการถูกต้อง และไม่ใช้ความผิดของคุณ มีบริการช่วยเหลือหลายแห่งที่คุณสามารถพึ่งได้

หากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย โปรดติดต่อกับตำรวจและบริการฉุกเฉินโดยกดหมายเลข **ศูนย์สามตัว (000)** ทันที

โทรหมายเลข **ศูนย์สามตัว (000)** จากโทรศัพท์บ้านแล้วพูดว่า **'Police'** (โพลิส), **'Fire'** (ไฟ) หรือ **'Ambulance'** (แอมบูแลนซ์) ถูกล่ามโซ่แล้วคุณจะได้ติดต่อกับบริการล่าม

ถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน โปรดโทรศัพท์ถึงตำรวจหรือไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นด้วยตัวเอง

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ **1800RESPECT** ด้วยโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่อที่ปลอดภัยโดยทันทีที่สามารถทำได้:

1800 737 732

1800respect.org.au

1800RESPECT ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับการวางแผนความปลอดภัยที่สงวนเป็นความลับ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับความรุนแรงทุกประเภท รวมทั้งความรุนแรงในครอบครัว และการทำร้ายทางเพศ นอกจากนี้ บริการนี้ยังสามารถจัดให้คุณติดต่อกับองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ และวิดีโอเป็นภาษาอื่นๆ โปรดไปที่

1800respect.org.au/languages/